



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘

วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปมติอนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ควรจะมีข้อสังเกตว่า การขออนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษนี้ ได้ดำเนินการรับนิสิตมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 ก่อนที่จะได้รับอนุมัติโครงการจากสภามหาวิทยาลัยฯ	อนุมัติในหลักการว่า การเปิดรับนิสิตของโครงการเปิดสอนภาคพิเศษ ควรดำเนินการหลังจากโครงการฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว
2	คณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	รายงานผลการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีมติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งสี่ปี
3	คณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	รายงานผลการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะวนศาสตร์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์ ประกอบด้วย -นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วิวัฒน์ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ -หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	ศาสตราจารย์ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เนื่องจากจะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548	อนุมัติ
6	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพย์สิน โดยขอแบ่งส่วนออกเป็น 3 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ และศูนย์ของที่ระลึก มก.	มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผน-พัฒนาทรัพย์สิน และงานบริหารสิทธิประโยชน์
7	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติเงินโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด เพื่อก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี จำนวน 60 ล้านบาท และอาคารหอพักนิสิต จำนวน 90 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณากรอบวงเงินกู้ เนื่องจากเป็นการใช้เงินในอนาคต
		ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่งกำลังทางธุรกิจ" เป็น "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์"	อนุมัติ
8	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม"	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของอัตราค่าจ้างและงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนด้วย
9	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะว่า โครงการฯ ควรพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสัดส่วนจำนวนอาจารย์ และนิสิตยังไม่เหมาะสม การศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่า การหารายได้
		ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาอาชีวศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติ
		ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติ และมอบรองฯ ฝ่ายวิชาการ สรุปรายชื่อรายวิชาของแต่ละวิทยาเขตให้สภามหาวิทยาลัยฯทราบด้วย
10	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มความไวในข้อ 18 แนวปฏิบัติของหลักสูตรฯ ดังนี้ "นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาสถิติอย่างน้อย 1 เรื่อง
		ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อเพื่อขอรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง (ต่อยอด) และโครงการฯ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้บางรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติ
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	อนุมัติ
13	คณะเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	อนุมัติ
14	กองแผนงาน	เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข 2. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอข้อมูลตัวเลขเงินรายได้ประเภทที่ไม่ได้คาดหวัง เช่น เงินทุนจากนักเรียนทุนโครงการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โดยปรับเปลี่ยนข้อความในข้อ 26.6 เป็นดังนี้ "นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ได้ขจัดระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี" โดยขอให้ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป	อนุมัติ
16	สำนักงานกฎหมาย	รายงานเรื่องการฟ้องคดีปกครองกรณีผู้เกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ (รศ.พีระพล อยู่สวัสดิ์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้รับการพิจารณาตามมติ อ.ก.ม. แต่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของหัวหน้าภาควิชา	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้การอนุมัติขยายเวลาราชการสำหรับข้าราชการที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา และคณะกรรมการประจำคณะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)